



ที่ ศธ 0210.30/ 1484

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง
อำเภอเมืองตรัง ตง.92000

16 ตุลาคม 2562

เรื่อง ข้อเสนอการนายกรัฐมนตรีนในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สรุปข้อเสนอการนายกรัฐมนตรีนในการเดินทางไปตรวจราชการฯ จำนวน 1 ฉบับ
2. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอการนายกรัฐมนตรีนฯ จำนวน 1 ฉบับ

ด้วย สำนักงาน กศน. ได้แจ้งข้อเสนอการนายกรัฐมนตรีนในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา พร้อมทั้งแจ้งให้ สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง แจ้งสถานศึกษา กศน. อำเภอ ทุกแห่ง ดำเนินการตาม ข้อเสนอการนายกรัฐมนตรีน นั้น

สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จึงแจ้งข้อเสนอการนายกรัฐมนตรีนในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา มายังสถานศึกษา กศน.อำเภอทราบ และให้สถานศึกษา กศน. อำเภอ ทุกแห่งดำเนินการตาม ข้อเสนอการนายกรัฐมนตรีน ข้อ 1-4 โดยให้สถานศึกษา กศน.อำเภอ รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอการนายกรัฐมนตรีน ให้สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ทราบภายในวันที่ 6 มกราคม 2563 เพื่อรวบรวมรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงาน กศน. ทราบ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย จันทร์สถาพร)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา

โทร. 0 7521 8440

โทรสาร 0 7521 9016

<http://trang.nfe.go.th>

สรุปข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

ประเด็นข้อสั่งการ	หมายเหตุ
<p>๑.การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านยางพารา</p> <p>- ให้ ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประโยชน์ แก่เกษตรกรต่อไป</p>	
<p>๒.การแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา</p> <p>- ให้ ศธ. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำฐานข้อมูลของเด็กที่อยู่นอกระบบ การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อสามารถจัดการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้าน การศึกษาและสร้างความเท่าเทียมได้อย่างทั่วถึง</p>	
<p>๓.การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเพาะปลูกที่หลากหลายและมีการวางแผนที่ดีในการเพาะปลูก</p> <p>- ให้ กษ. ร่วมกับ ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนะนำให้ประชาชนเพาะปลูกพืช ที่หลากหลาย รวมถึงปลูกไม้มีค่าร่วมด้วย เพื่อป้องกันผลกระทบของราคาพืชผลที่มี ความผันผวนและให้สามารถอยู่รอดได้แม้ราคาผลผลิตตกต่ำ รวมถึงให้วางแผน คำนวณถึงราคาและผลผลิตที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและคาดการณ์แนวทางการ เพาะปลูกที่เหมาะสม</p>	
<p>๔.การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก</p> <p>- ให้ กษ. ศธ. และ อว. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลผลงานวิจัยทางด้าน การเกษตรมาแนะนำแก่เกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต่อไร่ ให้ได้ผลผลิตที่ มากขึ้นในพื้นที่เล็กลง</p>	

แบบรายงานผลตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา

สังกัด หน่วยงาน/สถานศึกษา _____

ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี	ดำเนินการ	ลักษณะการดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ

หมายเหตุ กรุณารายงานผลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563
ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Opd_nfe@nfe.go.th หรือ